

## ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน: นโยบายชายตรงสู่พรรคการเมือง

ในช่วงที่ประเทศกำลังเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยแบ่งบานอีกครั้งด้วยการเลือกตั้งที่จะมีในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ บรรดานักวิชาการต่าง ๆ กำลังช่วยกันประสานเสียงเพื่อให้บรรดาพรรคการเมืองนำเอาปัญหาด้านต่าง ๆ ไปกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อพรรคการเมืองเหล่านั้นได้เป็นรัฐบาล จะได้เอานโยบายที่กำหนดไว้ไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ต้นเหตุแห่งความพยายามมาจากประวัติศาสตร์การเมืองตั้งแต่เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน เมื่อพรรคไทยรักไทยนำเอาประเด็นหลักประกันสุขภาพไปเป็นนโยบายหาเสียงด้วยแนวทาง “30 บาทรักษาทุกโรค” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของนโยบาย “บัตรทอง” ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จากตัวอย่างดังกล่าว ทำให้นักวิชาการตั้งความหวังไว้ว่า จะเอาเรื่องที่ตนสนใจ นำไป “ขาย” ให้พรรคการเมืองที่ต่าง ๆ ไปบรรจุเป็นนโยบายพรรคในช่วงหาเสียง หรือไม่ก็ไปสร้างกระแสกับสื่อมวลชนเพื่อยกเป็นประเด็นไป “ตีเบท” ให้พรรคการเมืองได้ตระหนักและนำไปเป็นนโยบาย

วันก่อนได้มีโอกาสไปร่วมประชุมในเวทีหนึ่ง ซึ่งกำลังดำเนินงาน “ขาย” นโยบายด้านการลดการเจ็บการตายจากอุบัติเหตุทางถนน นักวิชาการกลุ่มนี้ เป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการจราจรในปัจจุบัน เป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) โดยความสนับสนุนจาก สสส. บุคคลที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งมาจากสื่อมวลชนส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองบางพรรค รวมถึง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม มีการใช้ข้อมูลและคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกมาเพื่อให้ความน่าเชื่อถือ

หัวข้อที่น่าสนใจคือการแบ่งกลุ่มการดำเนินการออกเป็น 5 เสาหลักดังนี้

- เสาหลักที่ 1 การจัดการความปลอดภัยทางถนน
- เสาหลักที่ 2 ถนนและการเดินทางปลอดภัย
- เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย
- เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้ถนนปลอดภัย
- เสาหลักที่ 5 การดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุ

ในช่วงท้ายของการประชุม เจ้าภาพของงานระบุว่า การชนกันบนถนนไม่ใช่ “อุบัติเหตุ” แต่เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนปีล่าสุด (พ.ศ. 2561) พบผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนนเพิ่มสูงขึ้นมาตลอด แสดงว่า ประเทศทั่วโลกยังไม่สามารถป้องกันการชนกันได้อย่างแท้จริง

ความพยายามในการขายนโยบายยังไม่เจอผู้ซื้อ นำเสียดายว่า พรรคการเมืองต่าง ๆ ยังไม่ให้ความสนใจต่อปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะในวันที่จัดมีตัวแทนพรรคการเมืองมาน้อย ส่วนสื่อมวลชนก็ไม่ได้ไปตีข่าวกันให้เอิกเกริก แต่อย่างน้อย การประชุมที่กล่าวมาข้างต้นก็แสดงถึงความห่วงใยของภาควิชาการและภาคประชาสังคมต่อปัญหาการเสียชีวิตของคนไทยกว่าสองหมื่นคนในแต่ละปี ก็คงต้องพยายามกันต่อไป

วิวัฒน์ ไรจนพิทยากร

บรรณาธิการ